

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
THỊ XÃ QUẢNG TRỊ **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: **149**/TB-HĐND

Thị xã Quảng Trị, ngày **5** tháng 8 năm 2021

THÔNG BÁO

Kết quả kỳ họp thứ 03, HĐND thị xã Quảng Trị khoá VII

Từ ngày 27 đến 28/7/2021, HĐND thị xã Quảng Trị khoá VII đã tiến hành kỳ họp thứ 03, kỳ họp thường lệ giữa năm 2021. Dự và chỉ đạo kỳ họp có đồng chí Nguyễn Trần Huy, Tỉnh ủy viên, PCT HĐND tỉnh; 30/30 đại biểu HĐND; các đại biểu đại diện lãnh đạo các cơ quan, đơn vị, ban ngành thị xã; đại diện Thường trực HĐND, UBND các phường, xã trên địa bàn đã đến dự kỳ họp.

Thường trực HĐND thị xã thông báo kết quả kỳ họp thứ 03, gồm các nội dung sau:

1. HĐND thị xã xem xét các báo cáo, tờ trình, dự thảo Nghị quyết:

Tại kỳ họp này, HĐND thị xã sẽ xem xét thông qua 7 tờ trình, 20 báo cáo do UBND thị xã và các cơ quan liên quan trình; xem xét Danh mục đầu tư công giai đoạn 2021 - 2025 và các công trình khởi công mới năm 2022; xem xét việc Quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021 - 2030 và Kế hoạch sử dụng đất năm 2021. Xem xét và cho ý kiến đối với các báo cáo, tờ trình của Thường trực HĐND, các Ban của HĐND thị xã, Ủy ban MTTQ thị xã và các cơ quan tư pháp.

HĐND sẽ xem xét, thảo luận và quyết nghị ban hành 06 Nghị quyết về: Nhiệm vụ kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh 6 tháng cuối năm 2021; Thông qua danh mục các công trình khởi công mới năm 2022; Quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021 - 2030 và kế hoạch sử dụng đất năm 2021 và Nghị quyết về kế hoạch tổ chức các kỳ họp của HĐND thị xã năm 2021, quy chế hoạt động của HĐND thị xã khoá VII, chương trình giám sát của HĐND thị xã năm 2022.

2. Hoạt động thảo luận, chất vấn và trả lời chất vấn:

Kỳ họp đã dành thời gian 01 ngày để các đại biểu thảo luận, chất vấn và trả lời chất vấn với 51 lượt ý kiến phát biểu, chất vấn trực tiếp và trả lời chất vấn tại Hội trường.

Qua thảo luận, đa số ý kiến cơ bản nhất trí với nội dung các báo cáo, tờ trình, dự thảo nghị quyết trình tại kỳ họp. Đồng thời, đã chất vấn đề nghị giải trình các vấn đề liên quan đến công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19; Việc xây dựng thương hiệu, sản phẩm địa phương; tình hình về tội phạm ma túy, hình sự; công tác quản lý trật tự xây dựng; giải pháp thu ngân sách dưới tác động đại dịch Covid-19; việc giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính; các giải pháp cụ thể để hoàn thành chỉ tiêu thu ngân sách từ nguồn thu khai thác đầu giá đất và thành lý tài sản;... Sau phiên chất vấn trả lời chất vấn, HĐND thị xã nhận định tình hình kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh thị xã 6 tháng đầu năm 2021, như sau: Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo

điều hành, giám sát của các cơ quan trong hệ thống chính trị; sự vào cuộc đồng bộ của các cấp, các ngành, doanh nghiệp và Nhân dân, tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh sáu tháng đầu năm đã có nhiều kết quả nổi bật.

Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2025 trên địa bàn đã được tổ chức thành công rất tốt đẹp; bộ máy chính quyền các cấp được củng cố kiện toàn, vận hành thông suốt, hiệu quả, tạo sinh lực mới cho một nhiệm kỳ mới với nhiều kỳ vọng.

Các chỉ tiêu về kinh tế có mức tăng khá cao so với cùng kỳ năm trước. Trong điều kiện tác động tiêu cực của dịch Covid-19, song thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn đạt vượt kế hoạch so với cùng kỳ. Các công trình dự án được triển khai cơ bản đảm bảo tiến độ. Công tác khắc phục hậu quả thiên tai và phòng chống dịch bệnh Covid 19 được tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai các biện pháp phù hợp, kịp thời, hiệu quả. Các lĩnh vực văn hóa xã hội được duy trì và điều chỉnh phù hợp tình hình mới. Chế độ chính sách, an sinh xã hội được đảm bảo. Công tác xây dựng chính quyền, cải cách hành chính được chú trọng. Công tác chuẩn bị diễn tập khu vực phòng thủ được triển khai bài bản, chu đáo; nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương được triển khai kịp thời. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

Bên cạnh những kết quả đạt được, kinh tế xã hội thị xã thời gian qua vẫn còn những tồn tại hạn chế: dịch covid 19 tác động ảnh hưởng đến mọi mặt của đời sống xã hội; các hoạt động bình thường của xã hội phải được điều chỉnh, thích nghi với tình hình mới; doanh nghiệp gặp khó khăn, một bộ phận người lao động mất việc làm; thương mại, dịch vụ, du lịch là ngành kinh tế quan trọng, chiếm tỷ trọng cao trong cơ cấu kinh tế của thị xã, song trong điều kiện hiện nay đã gặp rất nhiều khó khăn, du lịch hạn chế, lượng khách giảm, các cơ sở kinh doanh lưu trú... không hoạt động. Việc đầu tư cơ sở hạ tầng Cụm công nghiệp Hải Lệ gặp khó khăn về nguồn vốn. Thanh lý tài sản chưa thực hiện được do gặp vướng mắc. Chấn chỉnh trật tự vỉa hè chậm xử lý, thiếu kế hoạch cụ thể, biện pháp, cách làm bài bản, khoa học. Quy hoạch sử dụng đất triển khai chậm tiến độ. Tai nạn giao thông số vụ bằng cùng kỳ năm trước nhưng tăng số người chết. Tình hình tội phạm hình sự, ma túy, công nghệ cao diễn biến phức tạp, số người sử dụng ma túy tăng; trên địa bàn xảy ra trọng án, sử dụng vũ khí trái phép.

3. Về quyết định các vấn đề quan trọng của địa phương: Tại kỳ họp, HĐND thị xã đã thông qua 6 Nghị quyết, cụ thể như sau:

a) Nghị quyết ban hành Quy chế hoạt động của HĐND thị xã khóa VII, nhiệm kỳ 2021-2026:

b) Nghị quyết về Chương trình giám sát năm 2022 của HĐND thị xã

Ngoài giám sát thường xuyên tại các kỳ họp, HĐND đã thống nhất chương trình giám sát giữa hai kỳ họp với 08 nội dung: Về thực hiện một số quy định đối với cán bộ, công chức và người hoạt động không chuyên trách tại

phường, quy định về chuyển đổi vị trí công tác tại thị xã và phường; Công tác đấu tranh phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội; Việc phát huy và nâng cao chất lượng các tiêu chí xã Nông thôn mới tại xã Hải Lệ; Công tác quản lý trật tự đô thị, chấn chỉnh trật tự xây dựng, trật tự vỉa hè; Tình hình triển khai thực hiện Đề án về hỗ trợ xây dựng hồ xí tự hoại cho hộ nghèo, cận nghèo và hộ khó khăn; Công tác quản lý tài nguyên khoáng sản trên địa bàn thị xã; Việc tiếp tục triển khai dự án nâng cấp giao thông đô thị thị xã (giai đoạn 1); Việc triển khai công tác giải phóng mặt bằng dự án cơ sở hạ tầng khu đô thị mới Võ Văn Kiệt (giai đoạn 1), cơ sở hạ tầng và giao thông đô thị thị xã.

c) Nghị quyết về kế hoạch tổ chức các kỳ họp thứ 4, thứ 05 năm 2021

Trong năm 2021, HĐND thị xã tổ chức 05 kỳ họp để quyết định các vấn đề quan trọng của địa phương. Theo đó, từ đây đến cuối năm HĐND thị xã sẽ tổ chức thêm 2 kỳ họp, kỳ họp thứ 04 (kỳ họp chuyên đề) sẽ được tổ chức từ ngày 15/9 - 25/9/2021, tại kỳ họp này HĐND thị xã xem xét các nội dung và ban hành 08 Nghị quyết và Kỳ họp thứ 05 (kỳ họp thường lệ cuối năm 2021) dự kiến từ ngày 15/12 - 25/12/2021, kỳ họp sẽ thông qua 12 báo cáo, 01 Tờ trình, 01 Đề án và xem xét quyết định thông qua 06 Nghị quyết quan trọng liên quan đến phát triển kinh tế, xã hội, quốc phòng an ninh trong năm 2022.

d) Nghị quyết kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh thị xã 6 tháng cuối năm 2021

Trên cơ sở đánh giá một cách toàn diện, khách quan kết quả đạt được, những tồn tại hạn chế và nguyên nhân 6 tháng đầu năm 2021. HĐND thị xã đã thảo luận, thống nhất quyết nghị thông qua các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2021, trọng tâm là 13 nhiệm vụ cần tập trung chỉ đạo triển khai như sau: **(1)**. Triển khai thực hiện các nội dung tại Kết luận của BCH Đảng bộ thị xã về nhiệm vụ phát triển KT-XH, QP-AN 6 tháng cuối năm 2021 và Nghị quyết của HĐND thị xã về kế hoạch phát triển KTXH, QPAN năm 2021. Tập trung chỉ đạo thực hiện “nhiệm vụ kép” là vừa phòng chống dịch, vừa phát triển kinh tế xã hội; phấn đấu hoàn thành 18 chỉ tiêu KTXH chủ yếu, đảm bảo quốc phòng an ninh theo kế hoạch; **(2)**. Tham mưu xây dựng Nghị quyết về nếp sống văn minh đô thị. Xây dựng hoàn thành 5 Đề án theo kế hoạch đề ra: Đề án thu hút đầu tư và huy động nguồn lực để hoàn thiện hạ tầng đô thị, hạ tầng cụm công nghiệp và hạ tầng du lịch; Điện chiếu sáng hẻm kiệt; Nâng cao hiệu quả công tác quản lý trật tự xây dựng, trật tự vỉa hè; Hỗ trợ kinh phí nâng cấp, sửa chữa các nhà văn hóa khu phố, thôn; xây dựng chính quyền điện tử thị xã; **(3)**. Tiếp tục triển khai có hiệu quả kết luận số 22-KL/TU ngày 15/4/2021 của BTV Thị ủy về tiếp tục thực hiện Nghị quyết về phát triển TM-DV-DL giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030 và danh mục kêu gọi dự án đầu tư 2022-2025; **(4)**. Đẩy mạnh triển khai các mô hình sản xuất theo Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp. Tiếp tục xây dựng Nông thôn mới nâng cao; Triển khai,

hoàn thành xây dựng khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu, vườn mẫu; **(5)**. Quản lý, điều hành, sử dụng ngân sách hiệu quả. Đôn đốc công tác thu ngân sách năm 2021, thực hiện các giải pháp chủ động tìm tạo nguồn thu trong điều kiện dịch bệnh covid-19; **(6)**. Chỉ đạo đầu tư công đảm bảo tiến độ, chất lượng công trình và giải ngân vốn theo quy định. Triển khai chuẩn bị đầu tư các công trình dự án có nguồn vốn TW, Tỉnh hỗ trợ. Làm tốt công tác chuẩn bị đầu tư năm 2022; **(7)**. Thống nhất chủ trương xã hội hóa để triển khai hoàn thành trong năm 2022 lát vỉa hè 4 tuyến đường Lý Thái Tổ, Lê Hồng Phong, Lý Thường Kiệt và Lê Duẩn theo tỷ lệ ngân sách nhà nước hỗ trợ 70%, Nhân dân đóng góp 30% và miễn đóng góp đối với đối tượng là hộ nghèo. **(8)**. Tiếp tục thực hiện kế hoạch chỉnh trang đô thị; Thực hiện hiệu quả công tác quản lý quy hoạch, quản lý kiến trúc và trật tự xây dựng đô thị. Rà soát các quy hoạch để bổ sung, điều chỉnh phù hợp. **(9)**. Hoàn thành trình HĐND thị xã thông qua và tổ chức thực hiện kế hoạch phát triển KTXH, QPAN, kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2021-2025. Hoàn thành phê duyệt và triển khai quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021-2030 và kế hoạch sử dụng đất 2021; **(10)**. Xây dựng kế hoạch hoạt động kỷ niệm lễ lớn năm 2022. Tiếp tục triển khai các sản phẩm du lịch năm 2021 theo kế hoạch; **(11)**. Tập trung cao độ, huy động tối đa nguồn lực, chuẩn bị các phương án, giải pháp theo tình hình diễn biến của dịch. Tuyệt đối không chủ quan, lơ là; Tăng cường kỷ luật kỷ cương và gắn trách nhiệm của người đứng đầu, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm trong phòng, chống dịch. Triển khai thực hiện kịp thời, hiệu quả Nghị quyết 68/NQ-CP ngày 01/7/2021 của Chính phủ; **(12)**. Tăng cường kỷ cương hành chính, đề cao trách nhiệm nhất là người đứng đầu, kịp thời kiểm tra, chấn chỉnh những biểu hiện sai phạm, mất đoàn kết trong nội bộ một số cơ quan, đơn vị; **(13)**. Thực hiện tốt các Chỉ thị, Nghị quyết của cấp trên về nhiệm vụ quốc phòng, an ninh. Tổ chức thành công diễn tập khu vực phòng thủ thị xã năm 2021.

e) Nghị quyết quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030, Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 thị xã Quảng Trị, tỉnh Quảng Trị

Việc quy hoạch sử dụng đất nhằm phân bổ và khoanh vùng đất đai theo không gian sử dụng cho các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, bảo vệ môi trường, đồng thời sử dụng đất có hiệu quả cao nhất, bảo đảm diện tích đất được sử dụng tiết kiệm, đảm bảo cho sự phát triển bền vững trong tương lai. Vì vậy, việc quy hoạch sử dụng đất là rất cần thiết, trong thời gian tới đề nghị UBND thị xã phân chia quy hoạch sử dụng đất theo thời gian hàng năm để thực hiện trong kỳ quy hoạch sử dụng đất.

Với kế hoạch quy hoạch sử dụng đất trên, trong kỳ quy hoạch giai đoạn 2021 - 2030 có 128 công trình, dự án được thực hiện trong đó: 34 công trình, dự án chuyển tiếp từ quy hoạch trước và 94 công trình, dự án bổ sung mới.

g) Nghị quyết thông qua danh mục dự kiến kế hoạch đầu tư công năm 2022
Tổng nguồn ngân sách thị xã quản lý dự kiến bố trí các danh mục đầu tư công năm 2022 là 71 tỷ đồng. Trong đó: Công trình chuyển tiếp, hoàn thành: 41,87 tỷ đồng chiếm 59% được bố trí 7 công trình; Công trình khởi công mới năm 2022: 22,6 tỷ đồng, chiếm 31,8% được bố trí công trình nhà văn hóa trung tâm thị xã nguồn vốn thị xã đối ứng 3 tỷ đồng và 10 danh mục công trình 19,6 tỷ đồng; Các công trình UBND các phường xã làm chủ với tổng mức đầu tư là 6,1 tỷ đồng, chiếm 8,5% để đầu tư các công trình chống úng cục bộ, bê tông nội phường, điện hẻm kiệt, hỗ trợ nâng cấp sửa chữa nhà văn hóa thôn khu phố... và 1 tỷ đồng đầu tư một số hạng mục khác.

Trên đây là kết quả kỳ họp thứ 03 HĐND thị xã khóa VII, Thường trực HĐND thị xã thông báo đến các cơ quan, đơn vị, địa phương và cử tri trên toàn thị xã được biết./.

Nơi nhận:

- Thường trực Thị ủy (b/cáo);
- TTHĐND, UBND, UBMTTQ thị xã;
- Đại biểu HĐND thị xã;
- Các cơ quan liên quan;
- Lưu: VT.

**TM. THƯỜNG TRỰC HĐND
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Nguyễn Đức Phong